



การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หมวดผู้ถือหุ้น”

จับตา “เทรนด์การประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ 2022 : หลัง ครม. เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”

นับแต่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ออกมาใช้บังคับเมื่อ 26 พ.ค. 63 มีบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จำนวน 284 บริษัท คิดเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทจดทะเบียน โดยในจำนวนนี้มี 4 บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมแบบ e-meeting และ physical พร้อมกัน หรือที่เรียกว่า hybrid ซึ่งเป็นทิศทางที่ติดอรับยุค New Normal หรือวิถีใหม่ สำหรับการประชุม E-AGM ทั่วโลกนั้น ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ พบว่า ตั้งแต่ มกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้มีสัดส่วนมากถึง 40% เมื่อเทียบกับปี 2020 ที่มีเพียง 27% ในขณะที่ ทวีปยุโรป ก้าวกระโดดมากโดยช่วง 7 เดือนแรกมีบริษัทจัด E-AGM จำนวน 753 จาก 878 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการจัด E-AGM จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และช่วงเวลานี้ยังมีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ อย่างโอมิครอน แม้ว่า บ้านเราจะยังไม่แพร่กระจายมากอย่างยุโรปและอเมริกา แต่การระงับไว้ก็เป็นเรื่องดี ดังนั้น การจัดประชุม E-AGM จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของบริษัทที่ไม่ควรมองข้าม

สำหรับประเทศไทย มีความก้าวหน้าของกฎหมายบริษัทมหาชนในการจัดประชุม E-AGM มากขึ้น โดยเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่าง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังมีความเป็นสากลเทียบได้กับประเทศชั้นนำ เช่น เยอรมนี อิตาลี โปแลนด์ อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ในส่วนของ ร่าง การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวที่เกี่ยวกับการประชุมแบบ E-AGM มีเรื่องใดบ้าง ผู้เขียนขอเล่าให้ฟังพอสังเขป ดังนี้

- 1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทต้องโฆษณาวันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม โดยบริษัทสามารถลงโฆษณาดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้ ซึ่งเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากการประกาศโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์รายวัน อีกทั้ง ยังเป็นการลดภาระ และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัท
- 2) บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ผู้ถือหุ้นก็ต้องแจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้มีข้อมูลอีเมลที่เป็นปัจจุบันสำหรับการส่งหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายนั่นเอง



การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หมวดผู้ถือหุ้น”

- 3) บริษัทสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่มีข้อห้ามในข้อบังคับบริษัท
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกันเองโดยส่งหนังสือนัดประชุมผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
- 5) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ เป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม แม้การประชุม E-AGM จะมีข้อดี อาทิ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไม่สะดวกในการประชุมด้วยตนเอง การนับคะแนนเสียงสะดวกและรวดเร็ว การลดต้นทุนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาก ๆ แต่ก็มีปัญหาและความท้าทายอยู่บ้างที่บริษัทไม่ควรมองข้าม เช่น

- ระบบที่รองรับการประชุม E-AGM ต้องสามารถรองรับได้กับทุกอุปกรณ์การสื่อสาร ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ต เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลในการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์
- ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต หากเกิดขัดข้องระหว่างประชุม อาจจะทำให้การประชุมมีปัญหาได้ โดยเฉพาะการนับองค์ประชุมและลงคะแนนเสียง บริษัทจึงต้องทดสอบและมีระบบสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว
- ความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจจะรู้สึกว่าจะมีความยุ่งยาก เช่น ในการลงทะเบียนเข้าประชุม การซักถาม การออกเสียง เป็นต้น บริษัทจึงควรจัดให้มีการแนะนำและซักซ้อมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมจริง
- การเผยแพร่บันทึกการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน บริษัทจึงควรนำการประชุมดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ของตนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมย้อนหลังได้

ความสำคัญของการจัดประชุม E-AGM อีกประการหนึ่ง คือ ผู้ให้บริการ ระบบ E-AGM ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายราย ดังนั้น การเลือกผู้ให้บริการรายใด คณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาทั้งในเรื่องของความสามารถของระบบที่สามารถรองรับกับปริมาณของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การซักถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยราบรื่น และป้องกันข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทในการจัดประชุม ตลอดจนสร้างความสะดวกและความประทับใจให้แก่ผู้ถือหุ้น